

4 เกาะที่น่าไป หลังเกษียณอายุ

นำเสนอเมื่อ : 2 ก.ค. 2559

สำหรับคุณครูส่วนใหญ่ มักจะวางแผนที่จะทำตามความฝันบางอย่างหลังจากที่เกษียณอายุการทำงาน เพราะเป็นช่วงเวลาที่มีทั้งเวลาว่าง และเงินจำนวนมากพอที่จะทำตามความฝันได้ บางคนอาจจะอยากซื้อบ้านสักหลังในที่สงบ บางคนอาจจะอยากเดินทางไปในที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนเมื่อสมัยหนุ่มสาว ฯลฯ แต่บางคนอาจจะอยากไปพักผ่อนหย่อนใจในทะเลที่ไหนสักที่บนโลก วันนี้ MoneyGuru.co.th มีลิสต์เกาะที่คุณครูที่เกษียณอายุควรไปสักครั้งมาฝากคะ

1. วานูอาตู

วานูอาตูเป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นเกาะ อยู่บริเวณกลางมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนใต้ ประกอบด้วยเกาะเล็ก ๆ 82 เกาะ แต่เกาะเล็ก ๆ 65 เกาะ ยังไม่มีคนอาศัยอยู่ หมู่เกาะของวานูอาตูเป็นเกาะที่ทะเลมีความสวยงาม น้ำทะเลใส เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ และควรไปสักครั้งในชีวิต หลังเกษียณคุณอาจจะมีเงินมากพอที่จะไปที่นี้ก็ได้ เพราะในวานูอาตู คุณจะต้องใช้เงินเฉลี่ยประมาณ 100,000 บาทต่อเดือน และบ้านที่มี 4 ห้องนอนติดทะเล ใช้เวลาเดินทางจากท่าเรือ 45 นาที มีราคา 7,000,000 บาท

2. เบริวีย

เกาะเบริวียอยู่ใน St. Vincent and the Grenadines ในทะเลแคริบเบียน มีประชากรราว ๆ 4,300 คน ค่าเช่าห้องสำหรับ 3 ห้องนอน อยู่ที่ 17,000 - 25,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นค่าเช่าที่พอรับได้สำหรับเงินได้สุทธิของคนที่นี่ ที่ได้รับราว ๆ 13,000 บาทหลังหักภาษีแล้ว การเช่าอพาร์ทเมนท์ที่นี่ จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ แม้วว่าคุณจะได้รับเงินหลังเกษียณอย่างจำกัดก็ตาม

3. ไชปรัส

ไชปรัส เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสภาพภูมิประเทศ เป็นประเทศที่มีความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมกรีซและตุรกีอย่างชัดเจน เพราะเป็นประเทศที่อยู่ระหว่างกลางของทั้งสองประเทศ ด้วยสภาพภูมิอากาศที่อบอุ่น ทำให้สามารถอาศัยอยู่ได้อย่างสบาย การอยู่ในเมืองที่ติดชายหาด มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 90,000 บาท โดยรวมทั้งค่าเช่าห้อง คาร์ต และการค่าอาหาร วิชาของคุณจะได้รับการอนุมัติอย่างแน่นอน หากคุณมีเงินบำนาญ ปีละ 270,000 บาท และ คนส่วนใหญ่ที่นี่จะสื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษ

4. Roatán

Roatán เป็นเกาะในประเทศฮอนดูรัส และเป็นเกาะที่มีอ่าวเป็นของตัวเอง เป็นเกาะที่ได้รับการพัฒนามากที่สุดของฮอนดูรัส ที่อยู่อาศัยมีทั้งที่เป็นแบบชมวิวยังเขา และชมวิวยหาด ซึ่งมีตัวเลือกการเช่าหลากหลาย ห้องสำหรับ 2 คนพอดีในเขตที่ได้รับความนิยมสูง อาจมีค่าเช่าตั้งแต่ 20,000 - 35,000 บาทต่อเดือน ค่าบริการสาธารณูปโภค ประมาณ 7,000 บาทต่อเดือน ส่วนค่าอาหารอยู่ที่ราว ๆ 20,000 บาทต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัยของคนเกษียณคนหนึ่ง สำหรับคนที่มีบ้านอยู่ จะอยู่ที่ประมาณ 35,000 บาท ส่วนสำหรับผู้ที่เช่าบ้านอยู่ จะอยู่ที่ 65,000 บาทต่อเดือน

และหากคุณผู้อ่านวางแผนที่จะขับรถไปเที่ยวเกาะในต่างประเทศด้วยรถของคุณผู้อ่านเองหลังเกษียณอายุ คุณผู้อ่านจะต้องเตรียมตัวกันสักนิด โดยจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบขับขี่ สำเนาทะเบียนบ้าน เล่มทะเบียนรถยนต์ สำเนาหนังสือเดินทาง และรูปถ่ายของท่านไปติดต่อยังสำนักงานขนส่งใกล้บ้านท่านเพื่อแปลเอกสาร จากนั้นนำไปยื่นที่ด่านศุลกากรฝั่งไทย และด่านตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ เพื่อทำเรื่องขออนำรถออกนอกประเทศและผ่านแดน

และหากคุณผู้อ่านต้องการที่จะทำประกันภัยรถยนต์ก่อนขับไปต่างประเทศ ก็สามารถหาข้อมูลได้ที่ MoneyGuru.co.th ค่ะ